

ด่วนที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๐๖๓๘
รับที่อื่น ๆ
วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ๕.๒๘

ที่ นร ๐๗๑๖/๓๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๗๘๘๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว) มีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้มีทักษะในการถวายความปลอดภัย และอารักขาบุคคลสำคัญที่เป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะ ทักษะการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเกิดการรวบรวมองค์ความรู้และการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งแก้ไขการแบ่งส่วนราชการและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ภายในกองบังคับการอำนวยการ และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่

/มีประสิทธิภาพ...

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งให้กับศูนย์ฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยใช้วิธีการตัดโอนและปรับระดับตำแหน่งภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จะไม่ส่งผลให้มีการเพิ่มอัตรากำลังในภาพรวม แต่จะมีผลต่อการจัดสรรอัตรากำลังพลและมีค่าใช้จ่ายบุคคลากร ในส่วนของเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังนั้น จึงเห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงานให้ชัดเจน และดำเนินการจัดสรรอัตรากำลัง โดยปรับเกลี่ยตำแหน่งและกำลังพลภายในทั้งจำนวนและระดับตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีภารกิจด้านการฝึกอบรม ภายใต้กรอบอัตรากำลังพลที่มีอยู่ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและประหยัด ตามนโยบายราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๔๓